

# พยากรณ์สินค้าเกษตร

## ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสุง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก</b>					
สับปะรด				- ผลผลิตออกสู่ตลาดมากต่อเนื่องจาก พ.ค.๖๕ ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวต่ำลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่ช่วง ก.ค.๖๕ เป็นต้นไป	
ยางพารา				- ผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามฤดูกาล ขณะที่แนวโน้มความต้องการยังมีต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในเกณฑ์สูง และการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะส่งผลให้ราคายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	
มันสำปะหลัง				ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.๖๕ ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ ๓.๒๐ ล้านตัน ตามลำดับ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังจะนำผลผลิตในสต็อกมันสำปะหลังจะนำผลผลิตในสต็อกออกมาจำหน่ายในช่วงปลายฤดูกาล ปี ๒๕๖๔/๖๕ ด้านการส่งออก จีนประสบอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรทางตอนใต้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ัญพืช ผัก และผลไม้ที่สำคัญของจีน ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ซึ่งเงินให้กู้ยืมมีความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารอาจจะเพิ่มโอกาสที่ไทยจะส่งออกได้มากขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-1๙ จึงมีความต้องการมันเส้นและผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุxonามัย อุตสาหกรรมสุราเคมิภัณฑ์มันสำปะหลังที่คาดว่าจะขยายตัวตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารและยา	ม.ค. - มี.ค.๖๕ (ออกสู่ตลาดมาก)
ข้าวนาปี	-	-	-	ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว	
ข้าวนาปรัง				คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสู่ตลาดน้อยลง ในเดือน มิ.ย. - ส.ค.	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ</b>					
ปาล์มน้ำมัน				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดต่อเนื่องไม่กระจุกตัว โดย สศก. ได้พยากรณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค.65 มีปริมาณ 1.67, 1.57 และ 1.51 ล้านตัน ตามลำดับ คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 0.30, 0.28 และ 0.27 ล้านตัน</li> <li>- ผู้ประกอบการและเกษตรกร คาดว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจะมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ</li> <li>- ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี</li> </ul>	ตลอดปี
มะนาว				<ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดว่า ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด</li> </ul>	
เงาะ				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในช่วงเดือน ก.ค.ผลผลิตภาคใต้จะออกสู่ตลาดมาก ราคาคือไปตามกลไกตลาด</li> </ul>	
ลองกอง				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ๖๕ ส่งผลให้ราคาในช่วงเดือน ส.ค.ต่ำลง</li> </ul>	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				<p>เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตฤดูกาลปี ๒๕๖๕/๖๖ จะออกสู่ตลาดรวม ๓ เดือน ประมาณ ๐.๗๕ ล้านตัน หรือร้อยละ ๑๔.๗๓ ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (๕.๐๖) ซึ่งถือว่ายังอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลผลิตที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดแต่ยังไม่มากนัก สำหรับเดือนกรกฎาคมยังอยู่ในช่วงมาตรการผ่อนปรนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์) (พ.ค.-ก.ค.๖๕) เพื่อผ่อนคลายปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ แนวโน้มด้านราคาอาจจะทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติ ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก รวมทั้งวัตถุดิบทดแทนชนิดอื่นให้มีราคาสูงต่อเนื่อง</p>	ออกมากช่วง ก.ย.- ธ.ค.๖๕

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
มะพร้าวผลแก่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และมีผลไม้ฤดูกาลหลายชนิดออกสู่ตลาดเป็นทางเลือกในการบริโภคแทนขนมหวานที่ทำจากมะพร้าวทำให้ความต้องการใช้มะพร้าวลดลง ประกอบกับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศของโรงงานแปรรูปชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์สูงกว่าประเทศคู่แข่งในตลาดโลก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อเนื่อง	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

กษ.1 กษ.2